

THÔNG CÁO

VIỆT NAM ĐẠO ĐẠI THẮNG

Thân chào và cảm ơn tất cả các Việt Tử trong và ngoài nước:

Như vậy là Việt-Nam Đạo đã giúp giải quyết được thoả đáng cả hai vụ án chính trị nổi tiếng nhất của VN hiện đại: Vụ Nguyễn Hữu Chánh có thể bị dẫn độ về VN từ Nam Hàn (ai không tin có thể liên lạc thẳng với vị Nguyễn Hữu Chánh hay gia đình sẽ biết - Nếu không đúng sự thật VNĐ sẽ xin lỗi công khai hay công bố tài liệu cụ thể chứng minh), và vụ Lý Tổng cũng có thể bị dẫn độ về VN từ Thái Lan.

Như quý vị đã biết, Việt-Nam Đạo không là một cá nhân nào cả mà chỉ là bộ óc tập thể lãnh đạo Việt-Nam trên con đường Tín Quý Trọng trong Tương Tuyệt Đối. Tuy thế hai vụ án trên đã kết thúc ổn thoả tốt đẹp là nhờ ở sự cộng tác tích cực của các Việt tử ngoài nước như LS Nguyễn Hữu Thống và các Việt tử nằm vùng trong nước như TBT Nông Đức Mạnh.

Ai không tin có thể đọc lại bài sau đây.

Việt-Nam Đạo kính chào.

**YOU MAY OPEN THE ATTACHED
PDF DOCUMENT
TO READ WITH COMPLETE VIETNAMESE ACCENTS**

Luật sư Nguyễn Hữu Thống đã phân tích vụ án dẫn độ Lý Tổng về VN rất hữu lý và rõ ràng. Sự khó khăn là do ở toà sơ thẩm Thái Lan đã không có đủ trình độ pháp lý để giải quyết vấn đề theo đúng luật. Việc này không có gì khó hiểu. Chính vì thế mà có toà trên toà dưới. Hi vọng Ls sẽ thành công ở toà trên. Tuy thế ngay toà trên cũng có thể xử không công bằng đúng luật vì chịu áp lực chính trị của nước ngoài.

VN Đạo cũng đã đọc bài của Tú Gàn biện hộ cho Ls. Worasit và chỉ trích Lý Tổng cũng như Ls. Thống.

Tú Gàn rất đúng với tên của mình. Việc phân tích định nghĩa thế nào là hành vi chính trị theo luật quốc tế hay Hoa Kỳ rất hời hợt vô giá trị. Dẫn chứng theo một vài định nghĩa của tiền lệ trong toà án để lờ người không học luật là hành động thông thường của các luật sư thực ra còn dốt luật, nhưng thích bịp thân chủ ít học, chưa thể so sánh với trình độ của Ls Thống được. Thí dụ một người lấy súng bắn chết Việt tử nằm vùng Nông Đức Mạnh để chống Cộng là đã phạm tội chính trị hay tội giết người? Sự thực cả hai. Tuy thế dĩ nhiên người đó sẽ bị xử về tội giết người, vì ta không có quyền giết người khác để thực thi quan điểm chính trị của cá nhân ta. Tuy thế, việc Lý Tổng vi phạm không phạm VN để thả truyền đơn chống đối nặng màu sắc chính trị hơn tội vi phạm an ninh lãnh thổ VN vì đã không xâm phạm đến thể xác, tài sản và tự do của ai cả, ngoài tự do của đảng CS đang nắm độc quyền cai trị VN. Vì tội đó mà đi tù 4 tháng cũng là quá đủ, và vì đã đi tù ở Thái Lan rồi thì Thái Lan không thể dẫn độ Lý Tổng về VN một lần nữa để đi tù chung thân hay bị xử tử vì cùng một tội nhẹ đó. Thêm nữa vì Lý Tổng là dân Hoa-Kỳ nên theo hiệp ước giữa HK và TL nếu dân Thái không bị dẫn độ về VN thì dân Mỹ cũng không thể bị dẫn về. Toà nào không xử như thế là đã quyết định sai lầm trái luật quốc gia và quốc tế. Lý Tổng không biết luật lại là người có thể mất mạng vì toà án có thể bất công nên nói nhiều chuyện ra ngoài đề cũng là việc thường tình dễ hiểu. Toà án không thể vì thế mà xử Lý Tổng nặng tội thêm. Tú Gàn phải hiểu một điều căn bản sau đây: Trước sau gì mà người thường không ngu dốt thấy bất công là bất công, không cần lý luận sâu xa hay tiền lệ chi cả. Viết luận trạng cho toà có khác khi viết để giải thích cho người thường hiểu, nhưng chung qui cũng vẫn là một. Chỉ những người dốt luật mới không làm được cả hai. Ls Thống làm được cả hai, vì thế là một luật sư giỏi của VN.

Một hành động như của Lý Tổng mà được coi là hành động anh hùng thì đó là quan điểm của những người còn ít tuổi và kinh nghiệm trên đường đời. Tuy thế vì hành động ấy mà đã phải đi tù hết 5 năm cũng là quá đủ. Toà nào trừng trị Lý Tổng thêm nữa là bất công vì áp lực chính trị chứ không theo luật pháp nào cả.

Trước sau công lý cũng chỉ tương đối thôi chứ không có gì tuyệt đối. Mấy người chánh án Thái Lan cũng chỉ là người chứ không là thánh thần chi cả. Tín Quý Trọng trong Tương Tuyệt Đối mới thực sự là kim chỉ nam để sống ở đời, đời công lý cho chính mình và kẻ khác trên con đường phục hưng xứ sở xây dựng lại quê hương.

Tóm lại, Lý Tổng đã bị trừng phạt theo đúng luật pháp quốc tế như vậy đã là quá đủ. Chính quyền VN hiện nay nên thực thi Tam Bảo và Lương Quyền của VN Đạo, công khai tuyên bố bỏ vụ này đi thì sẽ được Việt-Tử ở khắp nơi ủng hộ cũng như cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Luật pháp đúng

không cần quá nghiêm ngặt người dân cũng tuân theo. Luật pháp vô lý bất công dù nghiêm ngặt lại càng bị nhiều người công dân gương mẫu liều mạng vi phạm để chống đối. Máy tờ truyền đơn dù có viết gì ở trên đi nữa cũng chỉ là những tờ giấy lộn nếu không được ai để ý. Người thả làm bản đường phố bị phạt đi tù mấy tháng cũng là đủ. Thả xong bay mất bỏ trốn đi nước khác thì cũng chẳng can trường liều mạng gì. Như vậy rút đơn đòi dẫn độ Lý Tổng về VN sẽ có lợi hơn là theo chính sách cũ quá nghiêm ngặt làm nhiều người dân bất mãn khinh thường. Một Lý Tổng bị tử hình hay ngay cả chung thân sẽ có hại cho uy tín chính trị của chính phủ VN hiện nay rất nhiều hơn là một Lý Tổng đã đi tù 5 năm 4 tháng về tội không tặc và vi phạm không phận VN.

Lý Tổng có nghĩa chi đâu mà chính phủ của cả một nước phải quan trọng hoá một vấn đề đã được giải quyết phải chăng, cũng như phải xấu hổ năn nỉ người nước ngoài làm ơn làm phúc giúp mình hại người mình? Đó là một điều Việt Tử phải tránh không nên làm để giữ hoà khí quốc tế và danh dự quốc gia, trên căn bản Tín Quý Trọng và Lương Quyền. VN Đạo kính chào.

Chu' y': ne^u kho^ng d-o.c d-uo.c đầu, xin va`o website cu?a
"Vietnamese Professional Society" va` kéo vô chương trình da^u
VPSkeys la` d-uoc ngay.

Bài sau đây là để đặc biệt kính tặng TBT Nông Đức Mạnh,
một Việt Tử nằm vùng hết sức sáng suốt và can đảm,
cũng như tất cả mọi Việt Tử khác

Làm sao thực sự tiêu diệt C.S. Chủ Nghĩa ở Việt Nam?

Chủ nghĩa Cộng Sản chỉ là một nhu liệu hay phần mềm giống như những phần mềm khác như các đạo Phật Lão Khổng và Thiên Chúa Giáo. Vì thế muốn thực sự tiêu diệt chủ nghĩa CS của Karl Marx thì không thể dùng súng đạn bắn chết người CS cầm đầu đảng CS VN, hay những người dân Việt nghèo nàn ít học muốn đoàn kết diệt cường hào ác bá phong kiến thực dân quan lại thối nát hung tàn. Muốn thực sự tiêu diệt chủ nghĩa CS lỗi thời của Karl Marx thì phải viết ra và thổi vào những con người Việt thân yêu của chúng ta dù trước đã mang vỏ CS hay QG hay Phật tử hay Công Giáo hay Tin Lành một phần mềm mới tốt đẹp kiện toàn hoàn hảo hơn, chứ không phải lại chỉ lấy những phần mềm đã lỗi thời như Phật Lão Khổng hay Thiên chúa

giáo hay the American Way of Life đem ra xào lại làm chán ngấy người dân, và làm người CS có cơ sở phê bình chối bỏ.

TẠI SAO NÃO BỘ CỦA CS VN ĐÃ BỊ CÁC VIỆT TỬ NẪM VÀNG TẦY NÃO VÀ ĐIỀU KHIỂN MÀ CHỈ NHỮNG KẸ ÍT HỌC CUỒNG TÍN KHÔNG BIẾT?

Phật, Lão, Khổng, Giê-Su, Mohammed, Karl Marx, Einstein là những người đã chết mà còn sống mạnh hơn nhiều con người đang thực sự còn đi đứng hít thở và quì lạy xúm xụp họ hàng ngày. Hitler, Lenine, Staline, Mao-Trạch-Đông, Hồ-Chí-Minh, Kennedy là những người đã chết và đã thực sự không còn sống nữa, và những ai còn hăm mộ họ tuy đang sống, nhưng thực ra đã hay đang chết. Fidel Castro chưa chết nhưng có thể được coi là đã chết, và những ai còn theo vì tuy đang sống, nhưng thực ra đã hay sắp chết. Tại sao vậy? Con người thực sự không sống đối với người khác bằng hơi thở thức ăn mà bằng tư tưởng lời nói và hành động của mình. Vì thế ai có tư tưởng và mệnh lệnh kẻ khác còn tuân theo là người còn đang sống, tuy có thể xương thịt đã nát đi trong lòng đất từ nhiều ngàn năm trước trong lịch sử loài người. Nếu Karl Marx tái sinh muốn giết Giê-Su một lần nữa để diệt tôn giáo, thì phải chứng minh được là Giê-Su không là con Thiên chúa, hay Thiên chúa không hiện hữu. Nếu Giê-Su tái sinh muốn giúp giáo dân diệt CS vô thần thì chỉ cần hiện ra sống lại chứng minh là mình và Thiên chúa là có thật. Vì không bên nào làm được chuyện hiển nhiên dẫn dụ trên, chỉ có những kẻ mù điếc về tinh thần hay ít học tranh cãi đánh giết nhau làm hại dân lành tan hoang đất nước và thế giới. Hai người dân quèn Do Thái đã chết trên (Giê-Su và Karl Marx) thực sự còn đang sống mạnh và đang đánh giết nhau tàn hại sinh linh toàn cầu trong đó có dân tộc Việt đau thương.

Nay như đại đa số dân tộc ta đã biết, tuy còn giữ yên lặng, Việt-Nam Đạo đem Tín Quý Trọng (TQT) trong Tương Tuyệt Đối (TTĐ) để thành lập bộ óc tập thể lãnh đạo VN là để giải thể không những CS Chủ Nghĩa vô thần vô nghĩa lý của Karl Marx, một người dân quèn Do Thái, đi ngược với Tín Quý Trọng, mà còn để phá tan sự mê tín dị đoan của những người ít học nhưng cuồng tín ở những giáo điều sai lầm hay lỗi thời của những kẻ tuy lừng danh thiên cổ nhưng thực ra đã đến hồi phải cập nhật hoá khẩn cấp như Phật, Lão, Khổng, Giê-Su, Mohammed và Karl Marx, v.v.

Tóm lại muốn diệt Cộng thì phải tự mình theo Tín Quý Trọng và đủ can đảm nghị lực buộc kẻ khác theo Tín Quý Trọng bằng pháp luật, chứ không phải chỉ chụp mũ ai khác là Cộng Sản hay Việt gian chống Cộng rồi hô hào người ta đánh hay giết họ bằng vũ lực. Đó là sai lầm phải bỏ.

Việt Tử là bất cứ ai xử dụng Tứ Bối sống theo Tín Quý Trọng trong Tương Tuyệt Đối. Việt tử có người là lãnh tụ hay đảng viên đảng CS, có người chỉ thân Cộng, có người không những không thân cộng mà còn chống Cộng dữ dội nữa, có người trung lập thờ ơ với điểm này. Việt tử có người theo đạo Phật, hay Khổng, Lão, Thiên Chúa, v.v., có

người chống lại các đạo này, có người trung lập không để ý đến tôn giáo. Việt Tử chăm lo xử dụng Tứ Bối, sống theo Lương Quyền, Tam Bảo, Tam Linh và Thất Vi như ĐMT đã chỉ dạy là đầy đủ. Không cần biết như thế sẽ bị "chụp mũ" là người quốc gia hay cộng sản, ái quốc hay phản quốc, theo hay chống tôn giáo, vô thần hay hữu thần, đạo đức hay thất đức, làm đúng hay làm sai, tốt tính hay xấu tính, người khôn hay kẻ dại, can đảm hay hèn nhát, trí thức hay bình dân, đáng kính hay đáng trọng, đáng phục hay đáng chê, v.v. Người CS có Tam Bảo là thân. Người CS không có Tam Bảo là bỏ. Người Quốc gia có Tam Bảo là bạn. Người Quốc gia không có Tam Bảo là thù. Việt Tử xử dụng Tứ Bối có Tam Linh, không kiêng nể ai cả, có chết cũng chẳng sợ. Vì đã thành thạo Tứ Bối thì chết sống cũng chỉ là chuyện tương đối thường tình của người Việt Tử. Khi cần chết thì chết, khi thích sống thì sống. Tứ Bối là quan trọng, sống chết là thứ yếu. Khi cần chết mà không dám chết là vô lương quyền. Khi không cần chết mà chịu chết là vô tam bảo. Vì thế nếu Chính Phủ VN hiện nay đã biết theo chính đạo làm luật pháp trên căn bản TQT trong TTĐ của VNĐ, thì đó có nghĩa là một số Việt Tử đã thắng thế và trở thành một phần cốt yếu trong bộ óc tập thể tinh thần nắm hệ thống công quyền lập pháp lãnh đạo quốc gia. Đó là một thắng lợi vĩ đại không những cho VNĐ mà còn cho toàn thể nước nhà, sẽ có ảnh hưởng tốt sâu rộng đến tương lai dân tộc.

Tất cả mọi Việt Tử ở trong và ngoài nước phải ý thức được điều ấy, hãnh diện và hết sức tham dự vào bộ óc tập thể lãnh đạo VN trên căn bản TQT trong TTĐ bằng cách làm ra nhiều luật nữa trên căn bản ấy và đem ra thực hiện bằng một hệ thống hành pháp và tư pháp gương mẫu, có nghĩa là dùng những người có Tam Bảo (TQT) và Tam Linh (Dám Nghĩ Dám Nói Dám Làm) thực thi Lương Quyền (Mạnh và Tử tế) để diệt trừ tham nhũng, đập tan phong kiến, loại bỏ cường hào ác bá, trừng trị du đảng, giặc cướp, lưu manh, gian thương, lừa đảo, giáo dục dân lành bỏ tính mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh lường gạt đồng bào của các tôn giáo ngoại lai lỗi thời đang gây mầm chia rẽ trầm trọng không những ở nước ta mà còn trên toàn trái đất ...

Nói một cách dân dị để những kẻ chống Cộng cuồng tín và ít học hiểu rõ hơn là, Việt Tử (những người theo TQT trong TTĐ, dù trước là CS hay QG) nắm vùng ở VN đã có nhiều uy tín và thế lực để nắm lấy và điều khiển não bộ của chính phủ VN CS. Bộ óc tập thể CS đang nắm công quyền cai trị đất nước đã và đang bị tẩy não bởi các Việt tử nắm vùng ngày càng nhiều và càng công khai lộ liễu. Đến ngày chính Việt tử nắm vùng Nông Đức Mạnh, người đã đồng ý ban hành Nghị Quyết 1037, công khai tuyên bố: Chính Phủ VN từ nay sẽ chỉ đạo đất nước trên căn bản TQT trong TTĐ là ngày VNĐ sẽ chính thức đại thắng Chủ Nghĩa Cộng Sản của Karl Marx ở VN. Ngày đó Karl Marx và những người cuồng tín CS sẽ thực sự bị đào thải và một trang sử mới của Tổ Quốc Việt Nam sẽ được huy hoàng viết lên không bằng máu sắt hận thù mà bằng lý trí sáng suốt và con tim chân thực của toàn dân tộc ta trong thịnh vượng thái bình.

Tuy ngày đó chưa tới và tuy con đường cứu quốc còn dài, một thắng lợi lớn ban đầu như trên cũng đáng làm chúng ta phần khởi thích thú hăng say vui mừng cho đất nước thân yêu.

Toàn dân nước Việt từ nay phải hết sức kết đoàn xây dựng đất nước bằng cách hăng say tham dự vào bộ óc tập thể lãnh đạo VN trên căn bản TQT trong TTĐ và để thay thế bộ óc C.S. ngoại lai lỗi thời Do thái hiện nay càng nhanh càng tốt.

Đó chính là:

Việt-Nam đã có thiên tài
Vươn lên cương quyết phục hưng tiên rồng !

*

Mộng Hồn Việt ngàn đời bừng tỉnh
Lửa Lạc Hồng sáng rực năm châu
Giống Tiên Rồng hiên ngang trời dậy
Tín Quý Trọng chính đạo cứu đời !

*

Ai ơi có nhớ Giang San ?
Nhập hồn dựng nước về vang Tiên Rồng !

*

Ai là kẻ dám nghĩ dám nói dám làm?
Ai là người dám kiêu hùng tự nhận mình là dân quèn đất Việt?
Một phép lạ lớn đã xảy ra trên
đất nước thân yêu.
Việt-Nam Đạo đã thắng
CS chủ nghĩa ở VN
Đất nước chúng ta bắt
đầu đi theo chính đạo !

TIN NÓNG HỒI NHẤT LỊCH SỬ VIỆT-NAM:

UPACNEWS 9-8-AR06: Từ năm 1991 quyền Siêu Việt Đạo - Quốc Sách - "Con Đường Hành Động" của ĐMT, một người dân quèn đất Việt, đã được gửi về VN tuy bị cấm và những người mang về bị phạt rất nặng [US\$800.00 một người] "Con Đường Hành Động" là quốc sách chỉ rõ cách tổ chức công quyền (Thất Quyền: Lập, Hành, Tư, Tài, Sáng, Chính, Dân) ở VN trên căn bản Tín Quý Trọng trong Tương Tuyệt Đối. [Có in lại toàn bộ trong "Mộng Hồn Việt" - cũng đã được gửi hàng ngàn cuốn về VN từ năm 2003, nhất là cho những người cao cấp trong chính phủ, cũng như tặng không hàng ngàn cuốn ở các hiệu ăn VN tại Chinatown, New York City.] Ngày 4 tháng 3, 2006 Phó Chủ tịch Quốc Hội VNXHCN Nguyễn Văn Yêu, Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh Tế Ngân sách, và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bằng đến New York tại trụ sở Phái Đoàn Thường Trực VN tại Liên Hiệp Quốc đàm luận với ĐMT (Tiến sĩ Triết gia Luật sư Thi sĩ Mạc Trường) trước mặt một số quan khách về đề tài thiết lập một hệ thống luật pháp mới cho VN. Ông

Yêu nói là Quốc Hội VN sẽ thành lập xong một hệ thống luật pháp mới trong khoảng 20 năm nữa. ĐMT đã nói là chúng ta có thể đào tạo luật sư để phục vụ nước nhà theo tinh thần luật pháp trên căn bản TQT trong TTĐ trong bốn năm sắp tới và tặng cho Quốc Hội 12 quyển Mộng Hồn Việt, trong đó có bài Công Lý hay "Làm sao biến đảng CS VN thành một luật sư đoàn hùng mạnh phục vụ nước nhà." [Kèm đây] Xin lưu ý: Thứ Trưởng Lê Văn Bằng đã thân thiết với ĐMT từ khi còn là Đại-sứ VN ở Hoa-Kỳ và có ảnh chụp chung với ĐMT đăng trong Mộng Hồn Việt và là người đã thẳng thắn tự nhận mình là "Việt Tử" (Xem định nghĩa ở cuối bài này). Đặc biệt chính Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh cũng là một Việt Tử nằm vùng gương mẫu của Việt-Nam Đạo. Chứng cứ: Cách đây ít hôm vị Mạnh tuyên bố với báo Times như sau: Dân nước tôi bắt đầu từ 1998 theo khẩu hiệu sau đây: Biết, Nói, Làm, Kiểm Soát. Khẩu hiệu trên là lấy từ Tam Linh mà ra: Dám Nghĩ, Dám Nói, Dám Làm. Tam Linh đã được Việt-Nam Đạo truyền bá cho chính phủ CSVN từ năm 1991 trong Con Đường Hành Động, năm 1995 trong cẩm nang "Việt-Nam Đạo", và năm 2003 trong "Mộng Hồn Việt." "Kiểm soát" chỉ là một phần của Nghĩ - Nói - Làm. Chứng cứ thứ hai: Việt tử Mạnh đại khái nói thêm: Dân VN chúng tôi hành động theo luật pháp quang minh chính đại chứ không phải lén lút làm hại ai cả. Đó là nguyên tắc căn bản của một nền dân chủ tự do pháp trị, đã được vạch rõ trong Siêu Việt Đạo với tên là "Lưỡng Quyền" (Mạnh và Tử Tế).

Như thế Việt tử đã bắt đầu trà trộn vào đầu não công quyền, phá vỡ dần dần hệ thống Cộng sản chủ nghĩa nhồi sọ, vô nghĩa lý, vô sản, vô gia-đình, vô tổ quốc, để trở về với cội gốc Tam Bảo của nước nhà. Kết quả cụ thể đầu tiên: Gần 5 tháng sau buổi hội thảo nói trên với ĐMT, ngày 27 tháng 7, 2006 Chính Phủ Cộng Sản Việt-Nam đã làm một cuộc cách mạng vĩ đại tách khỏi chính sách Cộng Sản nguyên thủy vô sản nói chung, đề hành động trên căn bản Tín Quý Trọng trong TTĐ của Việt-Nam Đạo như đã vạch rõ trong Con Đường Hành Động, Mộng Hồn Việt và Văn Minh Đại Việt [Kèm đây]. Đây là một tin mừng rất lớn cho toàn đất nước. Nghị Quyết 1037 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam đã ra đời và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, 2006, cho phép tất cả những ai, kể cả những người chống Cộng xưa kia, đã bị mất nhà đất vì chiến tranh và di cư ra nước ngoài đòi lại, dù người đã và đang chiếm giữ xứ dụng là nhà nước CS từ năm 1975. [Nghị Quyết luật, kèm đây]

Như vậy là quyền tư hữu của ngay cả những người chống Cộng xưa kia đã được công nhận công khai đúng pháp luật. Chỉ cần có luật sư đứng đấng đủ kinh nghiệm đại diện ra tòa là quyền lợi của quý vị theo đúng đạo luật trên sẽ được bảo vệ chu toàn. [Chú ý: Ngay ở Hoa-Kỳ, đúng luật cũng chưa chắc đã thắng nếu không có luật sư giỏi đại diện đi tòa.] Ai muốn biết thêm chi tiết, xin hãy liên lạc ngay với THLSQTVNĐ ở địa chỉ dưới đây. Họ sẽ mở hồ sơ và đòi lại nhà đất của quý vị cho quý vị. Họ không lấy án phí nếu thua. Quý vị nên liên lạc ngay để việc đòi nhà

không đảo hạn, cũng như được quyền ưu tiên tránh chậm trễ. Chú ý: Nếu cha mẹ là chủ nhà đã qua đời, con cái có quyền hưởng. Nếu không có bản sao văn tự nhà đất, chỉ cần cho địa chỉ và tên chủ nhà, THLS sẽ điều tra theo Phòng Công Chứng Nhà Nước, và làm hết thủ tục, tới khi lấy lại được nhà đất cho quý vị. Ai không biết gì về luật pháp, có thể ủy quyền cho người khác hay cho VNĐ đại diện. Quý vị không cần về VN, không cần quá tin tưởng ở chính quyền hiện nay, mà chỉ cần hành động theo đúng TQT, và liên lạc ngay với văn phòng VNĐ ở Hoa-Kỳ. Hệ thống luật sư VNĐ ở VN sẽ làm việc chu đáo cho quý vị dưới sự kiểm soát của VNĐ ở Hoa-Kỳ. Không có kết quả, quý vị sẽ không mất gì cả. Nhưng nếu thắng lợi thì quý vị sẽ hưởng một nửa, còn nửa kia để trả án phí, tiền luật sư, điều tra, v.v. và phần còn lại sẽ xung vào quỹ của VNĐ để dùng vào việc trùng tu đất nước và xây Kinh Đô Thế Giới ở VN trong một ngày gần đây, để mang TQT trong TTĐ làm căn bản cho một nền văn minh mới huy hoàng thống nhất thái bình thịnh trị cho toàn thể loài người. Kính chào quý vị. Hưởng mọi điều tốt lành ngay trên đất nước.

**TỔ HỢP LUẬT SƯ QUỐC TẾ
VIỆT-NAM ĐẠO**

325 Broadway, Suite 200
New York, NY 10007
Điện Thoại: (212) 566-6000
(201) 679-2594

everywhereishome@aol.com

Xin quý vị đừng viết cho UPACNEWS có thể sẽ không được trả lời, vì quá nhiều thư từ. Xin viết cho everywhereishome@aol.com hay gọi điện thoại ở số trên ngay. Quý vị có thể cho gia đình bạn bè biết tin này bằng cách gửi theo cho họ lá điện thư này ngay.

**ĐỊNH NGHĨA:
Ai là Việt Tử?**

Việt tử là người quân tử Việt Nam, biết giữ Tam Bảo (Tín Quý Trọng) và thực hiện Lương Quyền (Mạnh và Tử Tế) Trong Tương Tuyệt Đối

“Tín” có nghĩa là thành thực, không gian dối lừa đảo ai cả. Thận trọng ôn hòa lễ độ trong lời ăn tiếng nói.

“Quý” có nghĩa là dám nghĩ, dám nói, dám làm những việc những điều quý báu hữu ích cho chính mình và kẻ khác.

“Trọng” có nghĩa là tôn trọng thể xác, tài sản, tự do của chính mình và kẻ khác. Tương Tuyệt Đối là không có chân lý tuyệt đối. Vì thế con người phải theo TQT. Theo TQT trong Tương Tuyệt Đối là phải hiểu và giữ TQT với tấm lòng chân thành trung thực của mình, không cãi chày cãi cối, ăn nói bừa bãi, bất lịch sự, vô trách nhiệm.

Việt-Nam Đạo

325 Broadway, Suite 200

New York, NY 10007

Điện Thoại: (212) 566-6000

(201) 679-2594

everywhereishome@aol.com